



# ด่วนที่สุด      บันทึกข้อความ

ส่วนงาน    สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๖๖๔

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน    อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกองกลาง/  
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุด ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ การจราจร สถานที่จอดรถ และการให้บริการรถรับ – ส่ง ประชาชนในจุดจอดรถทั้ง ๑๕ แห่ง

ในโอกาสนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. หลังจากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. จะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเตรียมการซักซ้อมด้านพิธีการ ขั้นตอนการวางดอกไม้จันทน์และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุด โดยความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการตกแต่งและปรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจำลองเท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำหรับเตาเผาดอกไม้จันทน์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การแต่งกายของประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แต่งกายให้ทุกขุสสุภาพ ในส่วนของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์สามารถสวมชุดประจำชนเผ่าเข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าวได้

ทั้งนี้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับจังหวัด ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์ เกษตรจังหวัด ร่วมกันตกแต่งสถานที่ โดยในเบื้องต้น ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และนายสุรพงษ์ เตชะ จะได้จัดที่มนักศึกษาเข้าดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และจะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งหากในส่วนของคุณไม้ที่ เกษตรจังหวัดจัดเตรียมให้ไม่เพียงพอ เห็นควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณสนับสนุนในส่วนดังกล่าว

การจัดนิทรรศการได้กำหนดไว้ ๒ จุด คือ

๑. นิทรรศการภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบหมายให้จัดทำข้อมูลในรูปแบบโปสเตอร์ โดยรวบรวมข้อมูลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เคยเสด็จมาทรงงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) แล้ว และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะจัดส่งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อรวบรวมจัดนิทรรศการในภาพรวมต่อไป

๒. นิทรรศการ ณ อำเภอสันทรายหลวง มอบให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งได้ประสานข้อมูลกับอำเภอสันทรายหลวงเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีมติ ดังนี้

๑. ผู้บริหารทุกท่าน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยพร้อมเพรียงกัน

๒. ให้กองกลางดำเนินการเชิญบุคลากรทุกคณะ สำนัก ร่วมพระราชพิธีฯ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกจัดรถรับ-ส่ง โดยประสานกับกองสวัสดิการ การนิรรมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอให้เช่าเหมารถรับ-ส่งได้

๔. ในส่วนของนักศึกษา มอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาเป็นผู้ประสานงาน  
และดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ก✓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาทิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ